



ด่วนมาก บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานประชาสัมพันธ์ (ส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ โทร./โทรสาร ๐ ๒๖๒๑ ๐๗๑๐ หรือ โทร. ๑๓๗๘)

ที่ กท ๐๔๐๘/๙๒๐

วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานประเด็นเด่นประจำวัน

เรียน ผู้อำนวยการสำนัก หัวหน้าสำนักงาน ก.ก. เลขาธิการสภากรุงเทพมหานคร เลขาธิการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการเขต หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร และผู้อำนวยการสำนักงานการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร

พร้อมนี้ สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ขอส่งรายงานประเด็นเด่นประจำวัน ประจำวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ รวม ๘ ข่าว มาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ปิ่น ปิ่น

(นางสิริกาญจน์ สุวณิษฐ์)

ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร

รายงานประเด็นเด่นประจำวัน
ประจำวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
๑	ผู้บริหาร กทม. รับฟังปัญหา ในชุมชนเขต คลองเตย	banmuang	- พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผว.กทม. กล่าวหลังตรวจเยี่ยมการดำเนิน มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ ในโรงเรียน ชุมชนหมู่บ้านพัฒนา เขตคลองเตย และการป้องกันเด็กนักเรียนจากปัญหา ฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM๒.๕) พร้อมร่วมหารือรับฟังปัญหาเรื่องราวร้องทุกข์ ของประชาชนในพื้นที่เขตคลองเตย เพื่อกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหา ความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่อย่างเร่งด่วนว่า ปัญหาของประชาชน ที่อาศัยอยู่ในชุมชนหมู่บ้านพัฒนา ๗๐ ไร่ และชุมชนใกล้เคียงได้รับความ เดือดร้อน และต้องการให้ กทม.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไข อย่างเร่งด่วน ได้แก่ การซ่อมแซมถนนและสะพานทางเดินในชุมชนที่ชำรุด การจัดทำสะพานปูนใหม่ ขอรับการสนับสนุนเครื่องแบบ อปพร.และเปี้ยเลี้ยง เพื่อช่วยงานป้องกันและระงับเหตุสาธารณภัยในชุมชน ปัญหาระบบระบายน้ำ และท่อระบายน้ำในชุมชน โดยสำรวจจุดในการระบายน้ำเพิ่มเติม เพื่อป้องกัน และบรรเทาปัญหาน้ำท่วมขังบริเวณพื้นที่แอ่งกระทะให้สามารถระบายน้ำ ลงคลองหัวลำโพงได้รวดเร็วขึ้น การติดตั้งสัญญาณไฟอัจฉริยะและการ ติดตั้งประปาในชุมชน ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้สำนักงานเขตคลองเตย ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและหน่วยงานสาธารณสุขปโภค ดำเนินการ แก้ไขปัญหาดังกล่าวให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อน ตลอดจนอำนวยความสะดวกสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ ประชาชนในชุมชน	ด้านบวก - ลงพื้นที่รับฟังปัญหาเรื่องราว ร้องทุกข์ของประชาชนในพื้นที่ กรุงเทพฯ พร้อมดำเนินการ แก้ไขอย่างเร่งด่วน เพื่อบรรเทา ความเดือดร้อนของประชาชน - ตรวจสอบติดตามมาตรการป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาด ของโรคโควิด-๑๙ และการ ป้องกันปัญหาฝุ่นละออง ขนาดเล็ก (PM๒.๕) ในโรงเรียน สังกัด กทม.	- หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ สำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ความคืบหน้า การดำเนินการแก้ไขปัญหา ความเดือดร้อนของประชาชน ในเขตคลองเตย และพื้นที่ กรุงเทพฯ พร้อมแนวทางการ เพิ่มความเข้มงวดมาตรการ ป้องกันควบคุมการแพร่ ระบาดของโรคโควิด-๑๙ และการ ป้องกันปัญหาฝุ่นละออง ขนาดเล็ก (PM๒.๕) ในโรงเรียน สังกัด กทม.
๒	กทม.เตรียม ความพร้อม แผนการฉีด วัคซีนโควิด-๑๙	แนวหน้า, naewna, matichon, thairath, siamrath, ryt,๙ prachachat, tna.mcot, bangkokbiznews, thansettakij, mgronline, js๑๐๐	- พล.ต.ท.โสภณ พิสุทธิวงษ์ รผว.กทม. กล่าวหลังการประชุมคณะอนุกรรมการ การบริหารจัดการการให้วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) กทม. ครั้งที่ ๑/๖๔ ว่า เพื่อเตรียมความพร้อมการบริหารจัดการ วัคซีนป้องกันโรคโควิด-๑๙ ที่ กทม.จะได้รับจากศูนย์บริหารสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) หรือ ศบค. ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นที่ยอมรับของประชาชน รวมทั้ง เป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ กทม. ครั้งที่ ๔/๖๔ เมื่อวันที่	ด้านบวก - เตรียมความพร้อมรองรับ การฉีดวัคซีน เพื่อป้องกันโรค โควิด-๑๙ ให้แก่ประชาชนใน พื้นที่กรุงเทพฯ	- สำ น กอนามั ย สำ น ก การแพทย์ และสำ น กงาน ประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ แผนการฉีดวัคซีนตามแนวทาง ของ ศบค.เพื่อป้องกันโรค โควิด-๑๙ ในพื้นที่กรุงเทพฯ ให้ประชาชนได้รับทราบอย่าง

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
			๒๙ ม.ค.๖๔ คณะกรรมการโรคติดต่อ กทม.จึงแต่งตั้งคณะอนุกรรมการการบริหารจัดการการให้วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) กทม.ที่ประชุมเห็นชอบให้ดำเนินการให้บริการวัคซีนตามกรอบแนวทางการบริหารจัดการวัคซีนของ ศบค.เบื้องต้นพื้นที่เป้าหมายการให้บริการวัคซีนกลุ่มแรก คือ เขตที่มีพื้นที่ติดต่อกับ จ.สมุทรสาคร ซึ่งเป็นเขตที่มีผู้ติดเชื้อโควิด-๑๙ ระลอกใหม่จำนวนมาก ได้แก่ เขตบางขุนเทียน เขตบางบอน เขตหนองแขม เขตจอมทอง เขตบางแค และเขตภาษีเจริญ อย่างไรก็ตามพื้นที่เป้าหมายดังกล่าวอาจปรับเปลี่ยนหากสถานการณ์การแพร่ระบาดและจำนวนผู้ติดเชื้อเปลี่ยนแปลงไป โดย รพ.ในสังกัด กทม.ที่พร้อมจะให้บริการวัคซีนโควิด-๑๙ ในระยะแรก ประกอบด้วย รพ.ผู้สูงอายุบางขุนเทียน รพ.หลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินิธโร อุทิศและ รพ.ราชพิพัฒน์ สำหรับโรงพยาบาลสังกัดหน่วยงานอื่นและโรงพยาบาลเอกชน ที่มีความพร้อมร่วมให้บริการวัคซีนโควิด-๑๙ แก่ประชาชนเพิ่มเติมจะแจ้งรายละเอียดให้ทราบต่อไป		ต่อเนื่อง
๓	เชิญส่งผลงานออกแบบรถจัดเก็บขยะ กทม.เปิดรับถึง ๓๐ เม.ย.นี้	แนวหน้า, naewna	- พล.ต.ท.โสภณ พิสุทธิวงษ์ รมว.กทม. กล่าวว่า ตามที่ กทม.โดยสำนักสิ่งแวดล้อม จัดโครงการประกวดออกแบบตกแต่งรถจัดเก็บขยะ กทม.ขึ้นเพื่อสร้างจิตสำนึกการรับรู้และความเข้าใจแก่ประชาชน สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการมูลฝอยของ กทม.ผ่านสื่อสร้างสรรค์รูปแบบใหม่ที่เข้าถึงประชาชนนั้น จากข้อมูล ณ วันที่ ๑๕ ก.พ.๖๔ มีผู้สนใจส่งผลงานเข้าประกวด รวมทั้งสิ้น ๓๓๑ ผลงาน ทั้งนี้ นักเรียน/นักศึกษา และประชาชนที่มีความสนใจ สามารถส่งผลงานเข้าประกวดออกแบบตกแต่งรถเก็บขยะ กทม.ได้ถึงวันที่ ๓๐ เม.ย.๖๔ กำหนดตัดสินผลงาน วันที่ ๑ - ๒๐ พ.ค.๖๔ และจะคัดเลือกผลงานของผู้เข้าประกวดลง Facebook : กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ เพื่อเปิดให้ประชาชนทั่วไปร่วมโหวตชิงรางวัล Popular Vote ระหว่างวันที่ ๒๑ - ๓๑ พ.ค.๖๔ จากนั้นจะประกาศผลการประกวดวันที่ ๑ มิ.ย.๖๔ เพื่อให้ประชาชนทราบต่อไป	<u>ด้านบวก</u> - เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมออกแบบตกแต่งรถเก็บขยะของ กทม.	- สำนักสิ่งแวดล้อม และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ ความสำเร็จของการประกวดออกแบบตกแต่งรถเก็บขยะของ กทม. พร้อมเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมประกวดและส่งผลงานตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ ๓๐ เม.ย.๖๔
๔	กทม.ตรวจการจัดเก็บซากรถยนต์ เขตบางเขน/	fm๙๑bkk, prachachat, facebook.com/Spring Newsonline, facebook.com/fm๙๑	- นายสกลธี ภัททิยกุล รมว.กทม. กล่าวหลังลงพื้นที่ตรวจการจัดเก็บซากยานยนต์ (ซากรถยนต์) ที่จอดทิ้งในที่ หรือทางสาธารณะในพื้นที่เขตบางเขน ว่า สำนักเทศกิจ สำนักงานเขตบางเขน กองโรงงานช่างกล สำนักการคลัง กทม. และสำนักสิ่งแวดล้อมร่วมกันเคลื่อนย้ายซากรถยนต์ภายในหมู่บ้านผนทอง	<u>ด้านบวก</u> - เข้มงวดตรวจสอบ และดำเนินการเคลื่อนย้ายซากยานยนต์จอดทิ้งในพื้นที่	- สำนักเทศกิจ สำนักงานเขต และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ความสำเร็จ การดำเนินการเคลื่อนย้าย

ลำดับที่	- ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
	คาดแล้วเสร็จทุกพื้นที่ภายในเดือนนี้	trafficpro	<p>นิเวศน์ ถ.พหลโยธิน ๕ คัน และบริเวณซอยรามอินทรา ๓๙ แยก ๘ จำนวน ๑ คัน รวม ๖ คัน ซึ่งเขตได้ตรวจสอบติดตามเจ้าของรถและตรวจสอบผู้ครอบครองรถจากฐานข้อมูลกรมการขนส่งทางบกแล้วไม่พบเจ้าของ และได้ประสาน สน.บางเขน เพื่อขอรายละเอียดว่าเป็นรถที่เกี่ยวข้องในคดีหรือไม่ ซึ่งได้รับคำยืนยันว่าไม่ใช่รถในคดี จึงติดประกาศสำนักงานเขตบางเขนให้เคลื่อนย้ายซากรถยนต์ภายใน ๑๕ วัน ขณะนี้เกินกำหนดแล้ว จึงได้ประสานรถยกจากกองโรงงานช่างกล เพื่อนำซากรถยนต์ไปเก็บ ณ สถานที่เก็บของกลาง เขตหนองแขม เป็นการชั่วคราว เพื่อรอเจ้าของมารับคืนหรือขายทอดตลาดแล้วแต่กรณี พร้อมทั้งลงบันทึกประจำวันไว้ที่ สน.บางเขน เพื่อเป็นหลักฐาน</p> <p>- สำหรับจำนวนซากรถที่แต่ละสำนักงานเขตสำรวจ รวมทั้งที่ประชาชนแจ้งเบาะแสเข้ามา ข้อมูล ณ วันที่ ๑๗ ก.พ.๖๔ มี ๘๖๕ คัน ปัจจุบันเคลื่อนย้ายแล้วโดยนับรวมของเขตบางเขน ๘๔๓ คัน แบ่งเป็นเจ้าของเคลื่อนย้ายเอง ๗๖๗ คัน และเขตเคลื่อนย้าย ๗๖ คัน คงเหลืออีก ๒๒ คัน ซึ่ง กทม.จะทยอยเคลื่อนย้ายในส่วนที่เหลือให้แล้วเสร็จตามเป้าหมายภายในเดือน ก.พ.๖๔ ต่อไป</p>	<p>สาธารณะ ตาม พ.ร.บ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.๒๕๓๕</p>	<p>ซากรถยนต์ในพื้นที่สาธารณะอย่างต่อเนื่อง รวมถึงขอความร่วมมือประชาชนแจ้งเบาะแสซากรถในพื้นที่</p>
๕	ปรับหลักสูตรโรงเรียนฝึกอาชีพ กทม. ให้ทันสมัยใช้ประกอบอาชีพได้จริง	แนวหน้า, naewna	<p>- นายสกลธี ภัททิยกุล รพว.กทม. กล่าวหลังประชุมระหว่างสำนักพัฒนาสังคมและหัวหน้าฝ่ายพัฒนาสังคมและสวัสดิการสังคม ๕๐ สำนักงานเขต ครั้งที่ ๑/๖๔ ว่า ที่ประชุมได้รายงานความคืบหน้าโครงการเงินออม ตามที่ กทม. ได้ร่วมกับกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ส่งเสริมการออมเพื่อวัยเกษียณให้แก่ประชาชน ซึ่ง กอช.จะจัดกิจกรรมให้ความรู้แก่ผู้เข้าฝึกอบรมในโรงเรียนฝึกอาชีพของ กทม.ให้มีความรู้เรื่องการออมและเข้าร่วมโครงการมากขึ้น นอกจากนี้ได้กำชับให้สำนักงานเขตเร่งประชาสัมพันธ์โครงการ "เราชนะ" โดยให้ประชาชนและผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติครบเข้าร่วมโครงการ และให้สำนักพัฒนาสังคมปรับหลักสูตรโรงเรียนฝึกอาชีพ กทม.ให้ทันสมัย ประชาชนสามารถนำไปใช้ประกอบอาชีพได้จริง อาทิ การเพิ่มจำนวนรุ่นการอบรมนวดแผนไทย ซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นจำนวนมากทุกปี หลักสูตรการประกอบอาหารและการฝึกอาชีพให้ผู้พิการ</p>	<p><u>ด้านบวก</u></p> <p>- ติดตามการดำเนินงานด้านการส่งเสริมและพัฒนาสวัสดิการทางสังคมแก่ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพฯ อาทิ การส่งเสริมการออม การเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมโครงการ "เราชนะ"</p> <p>- เพิ่มประสิทธิภาพหลักสูตรการฝึกอาชีพในโรงเรียนฝึกอาชีพ กทม.เพื่อให้ประชาชนนำไปประกอบอาชีพได้จริงสร้างรายได้ให้แก่ตนเองและครอบครัว</p>	<p>- สำนักพัฒนาสังคมและสำนักงานประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานเพื่อส่งเสริมและพัฒนาสวัสดิการทางสังคมแก่ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพฯ พร้อมชี้แจงหลักสูตรของโรงเรียนฝึกอาชีพ กทม. และเชิญชวนให้ประชาชนเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อนำไปประกอบอาชีพสร้างรายได้ให้แก่ตนเองและครอบครัวอย่างต่อเนื่อง</p>

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
๖ .	กทม. จัดศูนย์พักพิง สุนัข ๒ แห่ง	khaosod, msn	<p>- นางปานฤดี มโนมัยพิบูลย์ ผอ.สำนักอนามัย (สนอ.) กทม. กล่าวว่า จากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ ทำให้สถิติการร้องเรียนสุนัขและแมวจรจัด ลดลงเหลือ ๒,๐๐๐-๓,๐๐๐ เรื่อง/ปี จากเดิมที่มีเรื่องร้องเรียน ๔,๐๐๐-๔,๕๐๐ เรื่อง/ปี ปัจจุบัน กทม. ได้เตรียมพร้อมรองรับกรณีสุนัขจรจัดเพิ่มขึ้น โดยมีศูนย์พักพิงสุนัข ๒ แห่ง ได้แก่ ศูนย์ควบคุมและพักพิงสุนัข เขตประเวศ ขนาดพื้นที่ ๑๐ ไร่ รองรับสุนัขได้ ๑,๐๐๐ ตัว ปัจจุบันมีสุนัข ๓๐๐ ตัว จับมาจากพื้นที่สาธารณะ โดยจะผ่านการควบคุมโรค ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ผ่าตัดทำหมัน และส่งไปฟื้นฟูสุขภาพ สร้างความคุ้นเคยกับผู้เลี้ยง เพื่อรอผู้รับไปอุปการะที่ศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดกรุงเทพมหานคร (อุทัยธานี) ขนาดพื้นที่ ๒๐๐ ไร่ รองรับสุนัขได้ ๖,๕๐๐ ตัว ปัจจุบันมีสุนัข ๔,๕๐๐ ตัว</p> <p>- นอกจากนี้ กทม.ได้บูรณาการความร่วมมือศูนย์บริการสาธารณสุขและสำนักงานเขตทั้ง ๕๐ เขต เพื่อแก้ไขปัญหาสุนัขจรจัด ลงพื้นที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในช่วงเดือน มี.ค. และ ก.ย.ของทุกปี ซึ่งที่ผ่านมาฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าไปแล้วประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ ตัว รวมทั้งร่วมกับปศุสัตว์ลงพื้นที่ สอบสวนโรคในสัตว์ ผ่าตัดทำหมัน ตลอดจนร่วมกับสำนักงานเขต ๕๐ เขต และกลุ่มคนรักสัตว์แก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนเรื่องสุนัขจรจัด สร้างความเข้าใจระหว่างผู้ที่เดือดร้อนและผู้เลี้ยงสุนัข และรณรงค์ให้เจ้าของสุนัขเลี้ยงด้วยความรักและรับผิดชอบ</p>	<p><u>ด้านบวก</u></p> <p>- เตรียมความพร้อมสถานที่รองรับกรณีสุนัขจรจัดเพิ่มขึ้น รวมทั้งดำเนินมาตรการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่กรุงเทพฯ อย่างต่อเนื่อง</p>	<p>- หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การจัดหน่วยเคลื่อนที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่ กรุงเทพฯ ช่วงเดือน มี.ค. และ ก.ย.</p>
๗	พิจารณา ยกเลิกเวนคืน ที่ดินสร้างทาง เข้า-ออก โครงการ "หมอชิต คอมเพล็กซ์"	เดลินิวส์	<p>- นายยุทธนา หิยมการุณ อธิบดีกรมธนารักษ์ กล่าวถึงการประชุมร่วมกับ กทม. กทมการขนส่งทางบก บริษัทขนส่ง จำกัด (บขส.) และบริษัท บางกอกเทอร์มินอล จำกัด (BKT) ว่า จากการติดตามความคืบหน้าโครงการพัฒนาที่ราชพัสดุพหลโยธินหรือโครงการหมอชิตคอมเพล็กซ์ ประเด็นการย้ายสถานีขนส่งหมอชิตกลับเข้ามา อาจพิจารณาปรับรูปแบบย้ายกลับเฉพาะรถโดยสารขนาดเล็ก เช่น รถตู้ เพื่อให้เหมาะสมกับขนาดพื้นที่ และลดผลกระทบทางจราจร รถโดยสารขนาดใหญ่ รถบัสสองชั้นอาจให้อยู่ที่เดิม เพื่อลดความแออัด ส่วนปัญหาการเวนคืนที่ดิน โดยรอบเพื่อทำทางยกระดับเข้า-ออก ทำให้ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อน มีแนวทางว่าอาจไม่ต้องเวนคืนที่ดิน เพราะการเวนคืนต้องใช้งบประมาณจำนวนมาก รวมทั้งชาวบ้านได้รับความเดือดร้อน โดยกระทรวงคมนาคม และสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) จะศึกษาหา</p>	<p><u>ด้านบวก</u></p> <p>-พิจารณาปรับรูปแบบโครงการหมอชิตคอมเพล็กซ์ เพื่อลดปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่บริเวณรอบโครงการ</p>	<p>- สำนักงานโยธา และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการร่วมพิจารณาแนวทางการปรับรูปแบบโครงการพัฒนาที่ราชพัสดุพหลโยธิน(หมอชิตคอมเพล็กซ์) อย่างต่อเนื่อง</p>

ลำดับที่	- ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
			วิธีการทำทางเข้าออกที่ไม่ต้องเวนคืน เพื่อให้มีผลกระทบต่อประชาชนน้อยที่สุด ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไปพิจารณาและนำเข้าวาระการประชุมในเดือน มี.ค.นี้		
๘	กรมควบคุมโรค แนะนำ ความสะอาด ตลาด ฆ่าเชื้อโรค โควิด-๑๙ กำจัดแหล่ง เพาะพันธุ์ ยุงลาย	thailandplus, moph, bangkokbiznews	- นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวถึงสถานการณ์โรคโควิด-๑๙ ว่า ปัจจุบันผู้ป่วยในพื้นที่ต่าง ๆ เป็นลักษณะกลุ่มก้อน และการแพร่ระบาดเป็นการติดเชื้อจากพื้นที่ตลาด จึงขอความร่วมมือเจ้าของตลาด หรือผู้ที่เกี่ยวข้องจัดการเก็บขยะ ปิดภาชนะที่มีน้ำให้มิดชิด คว้าภาชนะหรือเศษวัสดุที่มีน้ำขัง ล้างทำความสะอาดสถานที่ พื้นผิวต่าง ๆ ในตลาด เพื่อล้างเชื้อโรคโควิด-๑๙ และกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายควบคู่กันไป เพื่อป้องกันโรคติดต่อที่มียุงลายเป็นพาหะ ได้แก่ โรคไข้เลือดออก โรคไข้ปวดข้อ ยุงลาย และโรคติดเชื้อไวรัสซิกา สำหรับสถานการณ์โรคไข้เลือดออก ตั้งแต่ วันที่ ๑ ม.ค.-๑๐ ก.พ.๖๔ พบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก ๘๑๘ ราย ไม่มีผู้เสียชีวิต โดยในช่วงวันที่ ๓-๓๐ ม.ค.๖๔ พบจังหวัดที่มีอัตราป่วยสูงสุด ๑๐ อันดับแรก ดังนี้ กรุงเทพฯ แม่ฮ่องสอน นครปฐม ระนอง สุพรรณบุรี กระบี่ นครสวรรค์ ชลบุรี เพชรบุรี และระยอง	ด้านบวก - เข้มงวดป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ และกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในตลาด เพื่อเตรียมความพร้อมป้องกันโรคติดต่อที่มียุงลายเป็นพาหะ ในช่วงฤดูฝน (พ.ค.-ส.ค.)	สำนักอนามัย และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ การเข้มงวดมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ ในตลาดสด และตลาดนัด รวมทั้งการป้องกันเฝ้าระวังควบคุมโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพฯ

กลุ่มงานวิเคราะห์ข่าว ส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ สำนักงานประชาสัมพันธ์